

BÁO CÁO

Về việc đầu tư, quản lý và hoạt động của hệ thống Truyền thanh trên địa bàn xã Thọ Điền, giai đoạn 2019 - 2023

Thực hiện Quyết định số 75/QĐ-STTTT ngày 25 tháng 6 năm 2024 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Hà Tĩnh về việc Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động, triển khai Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 01/ĐKT ngày 28 tháng 6 năm 2024 của đoàn kiểm tra theo quyết định số 75/QĐ-STTTT về việc thông báo lịch, nội dung kiểm tra hoạt động, triển khai đài truyền thanh cơ sở. UBND xã Thọ Điền báo cáo về việc đầu tư, quản lý và hoạt động của hệ thống Truyền thanh trên địa bàn xã, giai đoạn 2019 - 2023, cụ thể như sau:

I. Tình hình đầu tư, quản lý và hoạt động của hệ thống Truyền thanh trên địa bàn xã, giai đoạn 2019 - 2023

1. Công tác quản lý nhà nước

1.1. Công tác tham mưu văn bản

Công chức chuyên môn đã tham mưu cho UBND xã ban hành Quyết định số 99 /QĐ ngày 17 tháng 7 năm về việc Kiện toàn Ban biên tập đài truyền thanh xã Thọ Điền; Ban biên tập đã ban hành các quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban biên tập. Khi có thay đổi về nhân sự kịp thời tham mưu UBND xã kiện toàn Ban biên tập kịp thời, đầy đủ.

1.2. Công tác phối hợp các cơ quan chức năng trong công tác quản lý

Phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin; Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thị xã rà soát kiểm kê, thống kê thiết bị truyền thanh và hướng dẫn kỹ thuật, hướng dẫn viết tin bài đối với đài truyền thanh xã.

2. Hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở

2.1. Thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động truyền thanh cơ sở. Tình trạng hoạt động của hệ thống trạm truyền thanh, loa truyền thanh, cụm thu phát của đài truyền thanh trên địa bàn xã (Công tác quản lý hệ thống truyền thanh cơ sở; tình trạng cơ sở vật chất, tình trạng kỹ thuật...)

Từ năm 2019 đến năm 2023, hệ thống đài truyền thanh xã đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Cơ sở vật chất, trang thiết bị từng bước được đầu tư nâng cấp; Tình trạng và trang thiết bị, kỹ thuật phòng máy luôn được đảm bảo phục vụ cho việc tiếp, phát sóng và xây dựng chương trình. Năm 2019 trước thời điểm sáp nhập xã, mỗi xã có 1 hệ thống đài truyền thanh FM hoạt động tốt. Từ năm 2020 đến năm 2022 toàn xã

có 23 cụm, 46 loa được bố trí trên 11 thôn luôn phát đảm bảo ổn định, chủ yếu sử dụng hệ thống truyền thanh có dây. Thời gian qua, các cấp, các ngành đã có sự quan tâm trong việc bố trí nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống đài truyền thanh cấp xã nhằm nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động, nhờ đó, đài truyền thanh cơ sở đã từng bước khẳng định được vai trò trong công tác thông tin tuyên truyền tại địa phương.

Năm 2020, được sự đầu tư của UBND huyện Vũ Quang, UBND xã được đầu tư lắp đặt hệ thống truyền thanh thông minh (Công ty truyền thanh Viettek phối hợp với UBND huyện, UBND xã để triển khai lắp đặt, nhưng do hệ thống truyền thanh hoạt động chưa đảm bảo đến thời điểm hiện nay xã chưa đồng ý ký hồ sơ tiếp nhận hệ thống truyền thanh). Hệ thống bao gồm 23 cụm loa, đảm bảo độ phủ sóng 100% trên địa bàn xã. Đến nay trên địa bàn xã có 23 cụm, 46 loa. Hệ thống phòng máy bao gồm máy tính HP, micro không dây IP kỹ thuật số, micro có dây thu âm vào máy tính.

Được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, đài truyền thanh xã luôn ổn định, thời gian từ năm 2019 đến năm 2022 sử dụng hệ thống truyền thanh có dây tuy vẫn còn có một số bất cập tuy nhiên sau khi lắp đặt sử dụng hệ thống truyền thanh thông minh thì đã hoạt động ổn định và có hiệu quả cao, góp phần đảm bảo về công tác tuyên truyền đến người dân các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Kịp thời thông tin đến người dân các thông tin về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh....

2.2. Cơ cấu tổ chức, số lượng, chất lượng đội ngũ nhân viên phục vụ hoạt động truyền thanh cơ sở trên địa bàn. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ và những người làm công tác truyền thanh cơ sở.

Hiện nay Đài truyền thanh xã thành lập Ban biên tập với cơ cấu:

- Phó chủ tịch UBND xã: Trưởng ban;
- Chủ tịch UB MTTQ xã: Phó ban;
- Công chức Văn hóa - Xã hội: Thư ký;
- Bí thư đoàn thanh niên: Thành viên.
- Phó Chủ tịch ND: CB phụ trách truyền thanh, phát thanh viên;
- VP- TK: Thành viên
- VP Đảng ủy: Thành viên.

Hệ thống truyền thanh tại các thôn cơ bản do đồng chí bí thư chi bộ và đồng chí thôn trưởng quản lý, thực hiện nhiệm vụ thông báo các hoạt động của thôn và tuyên truyền văn bản các cấp.

Chế độ chính sách: Về kinh phí hỗ trợ cho cán bộ phụ trách truyền thanh từ năm 2020 đến tháng 9/2023 cán bộ truyền thanh kiêm nhiệm không có phụ cấp.

Từ tháng 10 năm 2023 thực hiện chế độ chính sách theo Nghị quyết số 111/2023/NQ/HĐND ngày 22/9/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quy định chức danh, mức phụ cấp và kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức hỗ trợ hàng tháng và mức phụ cấp kiêm nhiệm của người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và mức phụ cấp đối với một số chức danh khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; cán bộ phụ trách

hưởng 2.700.000 đồng.

2.3 Công tác bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền và kỹ thuật vận hành, duy tu, bảo dưỡng hệ thống trang thiết bị đối với cán bộ làm công tác đài truyền thanh cơ sở:

Hàng năm, cán bộ đài truyền thanh xã luôn tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Sở VH TT tỉnh tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác quản lý đài truyền thanh.

2.4 Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương thông qua hoạt động truyền thanh cơ sở.

Hệ thống truyền thanh cơ sở xã Thọ Điền hoạt động thường xuyên, liên tục, cơ bản thông tin được tiếp phát là các chương trình truyền thanh của đài cấp trên và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp.

Hệ thống truyền thanh cơ sở đóng vai trò là kênh thông tin quan trọng, cung cấp các thông tin chính thống, thiết thực, gần gũi cho người dân, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới người dân và là công cụ hữu ích trong công tác lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

2.5 Kinh phí đối với hoạt động truyền thanh xã giai đoạn 2019-2023: Kinh phí đầu tư mới, nâng cấp, sửa chữa, duy trì ...

Giai đoạn 2019 - 2020 hệ thống truyền thanh xã được lắp đặt từ những năm 2010 với hệ thống dây trần, máy truyền thanh 600W, micro cổ ngỗng có dây và đài FM đề tiếp sóng, bình quân hằng năm kinh phí sửa chữa duy trì đảm bảo hoạt động của đài..

Năm 2020 UBND xã được UBND huyện hỗ trợ xây dựng mới hệ thống truyền thanh thông minh (CNTT-VT) .

Mua dung lượng và kinh phí duy trì hàng năm cụ thể như sau : Năm 2023-2024 kinh phí duy tu bảo dưỡng, mua data : 25.410.000 đồng; Năm 2020- 2022 kinh phí duy tu bảo dưỡng, mua data : 44.770.000 đồng. Tổng kinh phí: 70.180.000 đồng.

2.6. Hoạt động biên tập, sản xuất chương trình truyền thanh (việc thực hiện quy trình sản xuất tin, bài; ký duyệt nội dung và chương trình; việc chi trả chế độ nhuận bút cho những người xây dựng bản tin; thời gian phát bản tin...).

Việc thực hiện quy trình sản xuất tin, bài, ký duyệt nội dung và chương trình đảm bảo theo quy định, khi có các tin bài được gửi về ban biên tập, ban biên tập sẽ duyệt nội dung, chỉnh sửa văn phong và đồng chí trưởng ban biên tập ký duyệt nội dung chuyển cho cán bộ phụ trách nhiệm vụ phát thanh viên biên tập tin phát sóng.

Chế độ chính sách đối với người hoạt động bán chuyên trách thực hiện nhiệm vụ phát thanh viên được thực hiện theo quy định hiện hành. Các thành viên Ban biên tập hoạt động kiêm nhiệm và chưa có chế độ phụ cấp.

Kinh phí chi trả cho phát thanh viên: 2.700.000 đ/năm (theo Nghị quyết số 111/2023/NQ/HĐND ngày 22/9/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh).

2.7. Hoạt động phối hợp, cộng tác tin, bài, chương trình truyền thanh với đài cấp trên.

Hoạt động phối hợp, cộng tác tin bài, chương trình truyền thanh, tiếp phát thời lượng với đài cấp trên đảm bảo đúng quy định, kịp thời, hiệu quả. Khi có các tin bài cấp trên chuyển về, trưởng ban biên tập ký duyệt và chuyển phát thanh viên biên tập phát sóng theo lịch trình của đài cấp trên, nếu chuyển về là file mp3 đã thu âm thì thực hiện việc phát sóng theo yêu cầu.

2.8. Việc thực hiện lưu trữ thông tin; Việc bảo đảm an toàn thông tin theo quy định của pháp luật.

Việc lưu trữ thông tin phát sóng được Ban biên tập chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, các văn bản, thông tin phát sóng được lưu trữ dưới nhiều hình thức (Sổ cập nhật truyền thanh, truyền thanh điện tử, file mp3, văn bản). Các thông tin công khai được phát sóng trên đài truyền thanh xã được quản lý tại Ban biên tập của đài truyền thanh không phát hành ra ngoài dưới hình thức khác, đảm bảo an toàn thông tin theo quy định của pháp luật.

2.9. Đối với xã sử dụng đài CNTT-VT: Tình hình triển khai, kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 về quy định quản lý Đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (*Tóm tắt hình thức triển khai (đầu tư mới, nâng cấp, sửa chữa ...), số lượng thiết bị triển khai, hiệu quả hoạt động*).

Năm 2020, xã Thọ Điền được UBND huyện Vũ Quang hỗ trợ lắp đặt hệ thống đài truyền thanh thông minh (CNTT-VT). Việc triển khai đầu tư xây mới đài truyền thanh được thực hiện đảm bảo theo quy định của Pháp luật, Hệ thống bao gồm 23 cụm loa đảm bảo phủ sóng 100% địa bàn xã. Đến nay trên địa bàn xã có 23 cụm, 46 loa. Hệ thống phòng máy bao gồm máy tính HP, micro không dây kỹ thuật số. Sau khi đưa vào sử dụng hệ thống mang lại hiệu quả, tiện ích và năng suất cao, đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn xã.

II. Đánh giá chung:

1. Ưu điểm:

Từ năm 2019 đến nay, hệ thống Đài truyền thanh trên địa bàn xã luôn phát huy vai trò cầu nối cung cấp, truyền tải và phản hồi thông tin giữa người dân với Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội; góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Vì thế, việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin cơ sở để đáp ứng yêu cầu tình hình mới là cần thiết trong bối cảnh chuyển đổi số.

Cùng với cả nước, các loại hình thông tin cơ sở khác trên địa bàn xã: trang thông tin điện tử xã, các trang mạng xã hội như facebook, zalo...cũng phát huy hiệu quả tối đa.

Đội ngũ cán bộ làm truyền thanh xã đón nhận tích cực việc truyền thanh

ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. Công nghệ mới cho phép phụ trách đài phát sóng tự động, giám sát các cụm loa đang hoạt động, thống kê thời gian, thời lượng phát thanh. Việc hướng dẫn thao tác, vận hành, hỗ trợ kỹ thuật có thể thực hiện trực tuyến.

Đài truyền thanh xã tham gia các lớp bồi dưỡng cán bộ chuyên môn Đài Phát thanh về hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ... nhờ đó mà năng lực hoạt động của đài truyền thanh xã từng bước được nâng lên, góp phần tích cực trong việc tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cung cấp thông tin hữu ích đến với người dân trên địa bàn.

2. Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc:

Hệ thống đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn xã thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần đưa tiếng nói của chính quyền đến với người dân. Tuy nhiên, hoạt động của đài truyền thanh xã vẫn còn một số hạn chế như:

- Cán bộ phát thanh viên tiếp cận công nghệ thông tin - viễn thông vẫn còn một số khó khăn, hạn chế.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào đài truyền thanh có nhiều thuận lợi tuy nhiên chi phí vận hành khá cao, yêu cầu về độ linh hoạt khi sử dụng dẫn đến nhiều khó khăn cho đội ngũ vận hành đài.

- Sử dụng hệ thống công nghệ thông tin - viễn thông có nhiều điều kiện thuận lợi tuy nhiên nhiều lúc sóng không ổn định dẫn đến chất lượng âm thanh không đảm bảo.

- Hiện nay hệ thống đã vào vận hành sử dụng, nhưng hệ thống truyền thanh hoạt động chưa đảm bảo theo yêu cầu, nên giữa công ty và xã chưa hoàn thành hồ sơ bàn giao hệ thống truyền thanh thông minh.

3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc

- Trong thời gian vừa qua, việc bố trí cán bộ làm nhiệm vụ phát thanh viên thay đổi liên tục do đặc thù công việc, hạn chế khi tiếp cận công nghệ thông tin.

- Hệ thống công nghệ thông tin viễn thông sử dụng đạt hiệu quả cao tuy nhiên một số thời điểm khi thời tiết xấu sóng không ổn định ảnh hưởng đến chất lượng tin bài phát sóng.

- Thiết bị cụm thu treo ngoài trời ảnh hưởng của thời tiết, thường xuyên bị sét đánh đặc biệt vào mùa mưa, ảnh hưởng làm gián đoạn công tác tuyên truyền, việc thay thế thiết bị đặc chủng tốn nhiều kinh phí.

- Hệ thống truyền thanh thông minh là hệ thống truyền thanh mới, thiết bị đặc chủng nên việc sửa chữa thay thế tốn nhiều kinh phí, do hệ thống hoạt động chưa đảm bảo nên khó khăn trong việc xã và công ty hoàn tất hồ sơ bàn giao hệ thống truyền thanh.

- Hệ thống truyền thanh thông minh quản lý truyền thanh qua phần mềm chuyên dụng, trong biên tập chương trình phát thanh chủ yếu phát thanh viên đọc qua mic kết nối với laptop, chưa có phần mềm chuyển văn bản thành giọng

nói nên phần nào hạn chế trong biên tập các chương trình phát thanh.

4. Giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin cơ sở, đồng thời phát huy hiệu quả các thiết chế thông tin cơ sở, củng cố nâng cấp hệ thống đài truyền thanh phục vụ nhu cầu hưởng thụ thông tin của nhân dân, trước hết cần tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của hệ thống thông tin cơ sở, các thiết chế thông tin cơ sở, hệ thống đài truyền thanh từ Trung ương đến địa phương, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước cũng như bộ máy quản lý, thực thi hoạt động thông tin cơ sở thông suốt từ Trung ương tới địa phương.

Đa dạng hóa, cụ thể hóa nội dung thông tin, tuyên truyền. Huy động các nguồn lực xã hội để phát triển thông tin cơ sở. Cần thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung thông tin theo hướng đa dạng, hấp dẫn, thuyết phục và phù hợp với trình độ, nhu cầu thông tin của người dân. Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại về viễn thông, truyền thông đa phương tiện để tổ chức công tác thông tin sao cho hiệu quả

Tăng cường công tác tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn của cán bộ làm nhiệm vụ phát thanh viên cũng như nâng cao trình độ quản lý nhà nước cho Ban biên tập đài truyền thanh xã.

III. Kiến nghị, đề xuất:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp các ngành, các đoàn thể, các tổ chức xã hội trong công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế..

Bổ trí kinh phí theo định mức cao hơn nhằm tạo điều kiện kịp thời cho việc đầu tư tu bổ, nâng cấp trang thiết bị, máy móc đài truyền thanh cơ sở; tăng mức chi thường xuyên cho đài truyền thanh cơ sở; bổ trí phụ cấp cho cán bộ đài truyền thanh;

- Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ truyền thanh, nhất là cán bộ truyền thanh cấp xã; chỉ đạo và kiểm soát chặt chẽ việc tiếp, phát sóng của các đài truyền thanh cấp xã theo đúng quy định.

Trên đây là báo cáo hoạt động hệ thống Đài Truyền thanh xã Thọ Điền từ năm 2019 - 2023, kính gửi đoàn kiểm tra tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Đoàn kiểm tra;
 - Phòng VHHT huyện;
 - Chủ tịch, các PCT UBND xã;
 - Trang TTĐT xã;
 - Lưu VT; BBT đài truyền thanh.
- (Gửi văn bản điện tử)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoàng Minh

